

รับเงินเดือนใหม่ชรก.-โบห์สกลางปี คาปสี่กถลมโปรโมชันดูต2หมื่นลาน

นำเสนอเมื่อ : 6 มิ.ย. 2558

ธุรกิจขายรับนโยบายขึ้นเงินเดือนราชการ ชี้สัญญาณดี-ปัจจัยบวกดันกำลังซื้อครึ่งปีหลัง
สารพัดโปรโมชันซึงเม็ตเงิน 2 หมื่นลาน "เทสโก-สยามพารากอน-สยามเซ็นเตอร์" ยิ่งแรงดึงจับจ่าย
คายเฟอรนิจเออรเดงรับ จัดแคมเปญพิเศษแจมเคค

การขึ้นเงินเดือนข้าราชการกว่า 1.98 ล้านคน

ที่จะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป พร้อม ๆ กับการตกเบิกย้อนหลังอีก 6 เดือน
และคาดว่าจะทำให้มีเม็ตเงินสะพัดเข้ามาในระบบประมาณ 2 หมื่นลานบาท
และจะชวยกระตุ้นการจับจ่ายและเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการหลาย ๆ
ธุรกิจได้เตรียมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรองรับสัญญาณบวกดังกล่าว

นายวุฒิชัย ตุงค์สมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์
แกมเบล เทรดิง(ประเทศไทย) จำกัด หรือพีแอนด์จี กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า
ดวยสภาพกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจในครึ่งปีแรกค่อนข้างทรงตัว
การขึ้นเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวถือเป็นสัญญาณดีในแง่ของกำลังซื้อผู้บริโภค
โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่เป็นกลุ่มอาชีพที่มีคนจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ด้านนางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการ บรรษัทเทสโกโลดส์ กล่าวว่ ปกติเทสโก
โลดส์จะมีโปรโมชันแรงทุกสัปดาห์ เพราะต้องการชวยลดคาครูงชีพ
การที่ลูกค้ามีเงินในกระเป๋ามากขึ้นก็น่าจะมีอารมณ์ออกมาจับจ่าย โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
และในเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้เตรียมโปรโมชันแรงไว้อรองรับทุกสัปดาห์ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขณะที่นางสุนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการ สายกิจกรรมการตลาดธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท
สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี เปิดเผยว่
มีแผนจะจัดบิกแคมเปญ สยาม เวลด์คลาส แอนด มาสเตอร์พีซ สงทหายถูอรอน ดวยการทุ่มงบประมาณ 50 ลานบาท
จัดโปรโมชันลดราคา ดวยการรวบรวมสินคามาลดกระหน่ำสูงสุด 80% พรอมโปรโมชันจากรานคากายในศูนย์
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-2 สิงหาคมนี้

นางแวคณีย์ อัสโสรัตนกุล ผู้จัดการทั่วไปเคเอฟซี ประจำประเทศไทย บริษัท ยัม เรสเทอรูงดส์
อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่ การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั่วประเทศถือเป็นขาวดี
โดยปกติหากมีเม็ตเงินสะพัดเข้ามาในระบบก็จะชวยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
ธุรกิจร้านอาหารเองก็อาจได้รับอานิสงสบาง สำหรับกิจกรรมการตลาดก็ยังคงทำตามปกติ ทั้งการพัฒนาเมนูใหม่ ๆ
ตลอดจนโปรโมชันเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมและสภาพกำลังซื้อผู้บริโภค

นายวิทวัส ชัยปภาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีเอทีพี จูซ แบนคอก จำกัด
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่ การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวแม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก
แต่ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้กำลังซื้อของกลุ่มข้าราชการกระเตื้องขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งที่ชวยให้ภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่ง
ปีหลังโตขึ้น ส่วนภาคเกษตรกร แรงงาน ก็คงต้องรอโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล
ซึ่งจะกระตุ้นให้ภาพรวมเศรษฐกิจกลับมาเติบโต

"ปัจจัยบวกดังกล่าวอาจส่งผลให้สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาระดับกลางไม่สูงมาก เช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น มีความคึกคักมากขึ้น ส่วนสินคารถาค่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ คงไม่มีผลมากนัก และต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นอีกระยะ"

นายชัยวัชรชัย ชวาลดิฐ กรรมการบริหารฝ่ายงานการตลาด กลุ่มบริษัทเอสบี เพอร์นิเจอร์ เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการในปลายเดือนมิถุนายน จึงได้จัดแคมเปญเฟอร์นิเจอร์แบรนด์คอนเซปต์ทั่วประเทศ กรณีเป็นข้าราชการหากแสดงบัตรยืนยัน จะได้รับบัตรกำนัลส่วนลดซื้อสินค้าในครั้งต่อไปมูลค่า 1,000 บาท จะมีระยะเวลาจัดแคมเปญ 2 เดือน เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในกลุ่มข้าราชการ เนื่องจากสถานการณ์ช่วง 4 เดือนแรกที่ผ่านมา กำลังซื้อเฟอร์นิเจอร์ในต่างจังหวัดค่อนข้างชะลอตัว ส่วนในกรุงเทพฯยังทรงตัว

นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานการตลาด บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์กลางปีนี้ จะจัดแคมเปญประจำปีทุกสาขา รายละเอียดอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อทั้งกลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยเตรียมงบการตลาดทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย รวมประมาณ 20 ล้านบาท

โดยข้อมูลที่ผ่านมา อินเด็กซ์มีลูกค้าข้าราชการ 15-20% ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินคารถาค่าชุดละไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากเงินเดือนใหม่ของข้าราชการและเงินตกเบิกย้อนหลังอีก 6 เดือน ที่จะออกมาในปลายเดือนมิถุนายนนี้ หลายๆ ฝ่ายยังคงคาดว่าเงินโบนัสกลางปีของภาคเอกชนที่จะออกมาในช่วงกลางปี จะทำให้เม็ดเงินสะพัดในระบบมากขึ้น ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง

ที่มา [ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 6 มิถุนายน 2558](#)